

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งข่าวธุรกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และการ  
 ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท  
 ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพรซิเดนทีย์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในวันที่ 8 มิถุนายน  
 2560 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“**SPI**”) และบริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“**TF**”) ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เกี่ยวกับการเข้าทำ  
 ธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า  
 SPI ได้ทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทีย์โฮลดิ้ง จำกัด (“**PH**”) (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในบริษัทฯ และ  
 บริษัท เพรซิเดนทีย์โรซิปโรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“**PR**”) ที่ PH ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 84,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน  
 ร้อยละ 18.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจำนวน 49,037,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย  
 ละ 32.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PR ตามลำดับ) โดยเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันที่ 8 มิถุนายน  
 2560 โดยผลของการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว SPI จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ PR โดย SPI  
 ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจำนวน 97,119,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  
 ทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นสามัญใน PR เป็นจำนวน 53,537,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.76 ของจำนวนหุ้น  
 ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PR โดยในปัจจุบัน PR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็น  
 จำนวน 168,817,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
 นอกจากนี้ SPI จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลัง  
 การได้หุ้นสามัญในบริษัทฯ มาจากการโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่จะต้อง  
 ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ  
 กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลง  
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ TF จะเข้าร่วมกับ SPI ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญ  
 ทั้งหมดในบริษัทฯ (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี  
 ผู้ตอบรับข้อเสนอซื้อในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ร่วมกับ SPI ดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทฯ โดย SPI และ TF เพิ่มเติมจากการแจ้งข่าวของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท